

# CÔNG TY TNHH KEY TRONIC VIET NAM TUYỂN DỤNG

## GIÁM CỬ HÀNH VIET NAM

**TÓM TẮT:** Chịu trách nhiệm thiết lập tầm nhìn và triển khai chiến lược cho Khi Việt Nam - nơi xây dựng và phân phối nhiều loại sản phẩm cho nhiều tầng khách hàng. Hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam bao gồm lắp ráp PCB và lắp ráp hợp. Chịu trách nhiệm mua và kiểm soát chất lượng sau khi các hỗ trợ kỹ thuật ra ngoài. Các chi phí vận hành, chi phí, chi phí, giao hàng và an toàn là những chi phí quan trọng cần tập trung cẩn thận vượt qua sự mong đợi của Công ty và Khách hàng. Khuyến khích lãnh đạo và thúc đẩy lòng lao động thông qua sự tham gia trực tiếp và chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề kỹ thuật và trách nhiệm. Phải là một nhà tư tưởng sáng tạo, nơi xây dựng một đội ngũ thành công lâu dài.

Nơi làm việc: Công ty TNHH Key Tronic Viet Nam

Địa chỉ: Lô X10, Ngõ 10B Nguyễn Đình, KCN Hòa Khánh MR, Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

**NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH** bao gồm những nội dung sau đây. Những nhiệm vụ khác có thể có giao.

- Chịu trách nhiệm áp dụng các mục tiêu doanh thu và chi phí của công ty Việt Nam. Liên quan đến việc tối ưu hóa tất cả các nguồn lực sẵn có trong các hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhóm hỗ trợ trong các chi nhánh của công ty áp dụng doanh thu dự kiến.
- Thực hiện sử dụng nhân lực tối ưu bằng cách duy trì hiệu suất nhân viên gồm các nhà quản lý có năng lực và các nhóm nhân viên hành chính hỗ trợ và có năng lực thúc đẩy tối ưu kết quả kinh doanh và kiểm soát chi phí cũng như chi phí chênh lệch của nhân viên công việc.
- Thực hiện và duy trì Tỷ lệ kiểm tra ngoài hợp (OOBA) dưới 200 ppm.
- Chịu trách nhiệm Giao hàng ứng dụng bằng cách tập trung chú ý vào lắp ráp kỹ thuật, năng lực và các dòng sản phẩm. Đánh giá hiệu suất nhân viên hàng ngày xác định các hành vi cần theo dõi vì nhân viên của công ty.
- Kiểm soát và bảo vệ hàng tồn kho và tài sản của công ty. Tránh tình trạng thiếu linh kiện gây thiệt hại cho khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh chung của nhân viên và chi nhánh Việt Nam.
- Quản lý và tuân thủ các chính sách của công ty bao gồm an toàn, Hành vi không phù hợp và Chính sách làm việc.

**TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT:** Trực tiếp giám sát các Hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam. Chịu trách nhiệm các ngành kỹ thuật khác nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Thiết lập một tổ chức thành công áp dụng các yêu cầu của khách hàng ngay khi họ ra mắt môi trường thông tin báo cáo trực tiếp. Thực hiện trách nhiệm giám sát phù hợp với chính sách của tổ chức và pháp luật hiện hành. Các trách nhiệm bao gồm phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo nhân viên; lắp ráp kỹ thuật, phân công, chịu trách nhiệm công việc; thẩm định hiệu suất; khen thưởng, khuyến khích lao động; giải quyết các khiếu nại và giải quyết các vấn đề.

**YÊU CẦU CÔNG VIỆC:** Thực hiện thành công công việc này, một cá nhân phải có khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ thiết yếu. Các yêu cầu tối thiểu để ứng tuyển bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng và/hoặc khả năng cần có. Các nội dung chi tiết hợp lý có thể thực hiện cho phép những người khuyết tật thực hiện các chức năng thiết yếu.

• **GIÁO DỤC và/hoặc KINH NGHIỆM:** Bằng cấp nhân kỹ thuật, ưu tiên MS/MBA. Tối thiểu 10 (mười năm) kinh nghiệm liên quan trực tiếp trong sản xuất. Phải có khả năng quản lý công trình và tài nguyên, và phát triển kinh doanh. Kinh nghiệm về các kỹ thuật giảm chi phí, cải thiện sản phẩm và quy trình, kiểm soát quy trình của nhà máy.

và khái niệm quản lý kỹ thuật. Thể hiện khả năng công nhân, phát triển và chứng minh tài chính cho tổ chức và các dự án kinh doanh trong tương lai; học sinh kết hợp năng lực giáo dục và kinh nghiệm.

- **K NNG NGÔN NG:** Khả năng chuyên biệt, phân tích và diễn giải những tài liệu phức tạp nhất. Khả năng trả lời hiểu quả các yêu cầu học khi cần thiết. Có khả năng viết các bài phát biểu và bài báo sử dụng các kỹ thuật học phong cách nguyên bản học sáng tạo. Khả năng thể hiện các bài phát biểu và thuyết trình hiểu quả và thuyết phục về các chủ đề gây tranh cãi học phức tạp trước ban lãnh đạo cấp cao, các nhóm công chúng và / học ban giám đốc. Thể hiện khả năng đàm phán; kinh nghiệm trong việc tổ chức và chỉ đạo các tổ chức liên quan các mục tiêu của công ty. Có khả năng tác động vì lợi ích nhân viên nào. Khả năng phân tích và giải thích các bản vẽ và dữ liệu kỹ thuật phức tạp. Phi thông thạo hai tiếng Anh và Hoa.

- **KH NNG LP LUN:** Khả năng xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, thiết lập sự thật và rút ra kết luận hợp lý. Khả năng giải thích nhiều loại hình dữ liệu kỹ thuật dùng toán học học biểu đồ và xử lý dữ liệu số biến đổi và các thành phần.

- **CÁC K NNG và KH NNG KHÁC:** Có nền tảng và kiến thức về chứng chỉ PCBA, kiểm soát chất lượng và lắp ráp hợp các coi là một kỹ năng. Khả năng vận hành máy tính và sử dụng phần mềm xử lý vấn đề, bảng tính và cơ sở dữ liệu. Kiến thức về các quy trình đàm phán và thể hiện các kỹ năng Tác động vì khách hàng có giá trị cho vị trí này. Phi có tính cẩn thận cao và hướng đến kết quả, có kiến thức về các quy trình của công ty về thiết kế, chi phí và sản xuất tối ưu hóa lợi ích của nguồn lực bên ngoài.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19/04/2023 đến ngày 25/04/2023

Email nhận hồ sơ: [hrktvn@vn.keytronic.com](mailto:hrktvn@vn.keytronic.com)